

• "Cơn Sốt Tết" Mậu Tý tại Saarland

Cho dù dưới bất cứ hoàn cảnh nào, Hội Người Việt TNCS Saarland từ 28 năm nay vẫn liên tục tổ chức Hội Xuân cho cộng đồng người Việt địa phương có dịp đón mừng năm mới.

Năm nay cũng vậy, Hội Xuân Mậu Tý được tổ chức từ 19 giờ, ngày 01.3.2008 tại hội trường Stadthalle Lebach-Saarland. Vé vào cửa ủng hộ là 5€, để giới thiệu văn hóa Việt năm nay BTC cho người Đức và trẻ em Việt tới 18 được free !

"Vui Xuân không quên làm việc Thiện" như thông lệ hằng năm, nhưng năm nay Ban tổ chức nhắm đến hai mục tiêu chính là:

- nhằm gây quỹ cho việc xây dựng một biểu tượng của Người Việt tại hải cảng Hamburg (sẽ được khánh thành vào tháng 8.2009) để cảm ơn nhân dân và chính quyền Đức đã mở rộng vòng tay nhân đạo chấp nhận và cứu mang cho người Việt thuộc mọi thành phần và khuynh hướng được sống tại nước Đức; bảo bọc cho họ an cư lạc nghiệp và con cái họ có một tương lai sáng sủa; đồng thời cũng để cảm ơn Ủy Ban Cap Anamur và những thương thuyền khác đã cứu sống hơn 10.000 người trên biển cả. Ôn cứu tử và ơn được định cư có lẽ trong muôn một không thể đáp đền.

- nhằm quyền góp để cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam. "Lá lành đùm lá rách" là nghĩa vụ của chúng ta phải góp phần để xoa dịu nỗi khổ của bà con đang lâm cảnh màn trời chiếu đất tại quê nhà.

Thành phần quan khách tham dự có bà Cornelia Hoffmann- Berthscheider, một nữ dân biểu tại quốc hội tiểu bang Saarland; Dr. Emminghaus, Chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Lebach; ông Lưu Văn Nghĩa, đại diện Liên Hội NVTNCS tại CHLB Đức đến từ Frankfurt; anh Thuấn đại diện Hội Người Việt TNCS đồng thời cũng là Trưởng ban Văn nghệ. Frankfurt.

Mở đầu chương trình là phần nghi thức chào cờ mặc niệm, nghi lễ cổ truyền; sau đó là diễn văn của ông Chủ tịch Hội Người Việt TNCS Saarland chào mừng quan khách và trình bày ý nghĩa của ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Tiếp theo là phần văn nghệ. Saarland là vùng đất nghèo của xứ Đức, dù ít người Việt định cư nhưng lại có nhiều nhân tài về văn nghệ. Những cái tên rất quen thuộc với vùng Saar như Tường Sĩ, vừa ca hát vừa là họa sĩ. Tờ chương trình cũng như phong sân khấu mỗi năm đều do một tay anh phụ trách. Cô giáo Thúy, trẻ tuổi năng động đã bỏ nhiều công sức đưa đón các em thiếu nhi đến tập ca múa. Cô giáo Phượng, dù bận rộn với 3 đứa con nhỏ, mà cũng hy sinh thì giờ tập kịch, hóa trang, làm nón cho Bà Táo... thế kỷ 21; hoặc nhỏ Yến ôm đầu than... mệt vì phải đóng nhiều vai! Điều đáng ca ngợi là những người chưa từng lên sân khấu như anh Tân chị Dung, anh Tấn chị Tâm cũng diễn xuất sắc trong hoạt cảnh "Bức Họa Đồng Quê". Hai ông Hội Trưởng và Hội Phó trong màn hóa trang Hawaii cũng "can đảm cởi trần giả gái" đưa vú... dứa ra khoe cho bà con coi chơi! Còn màn vũ Xuân Hạp Mặt" do các phụ huynh đóng góp, 3 bà mẹ giả trai "che dù đi dề gái". Bài hát do ca sĩ Xuân đến từ Idar Oberstein hát live với ban nhạc sống tưởng đâu "tàn ban rớt rời" ai dè cũng thành công rực rỡ nào có ai ngờ trong đám vũ đó có Tường Vi đang dở sống dở chết vì bệnh cúm... hành! Bài đơn ca Tóc Em Đuôi Gà do Thuấn trình bày thật tình cảm; tiếp đến là giọng ca truyền cảm của Xuân trong các nhạc điệu chachacha nhộn nhịp, Ngọc Yến xinh xắn đến từ Frankfurt lần đầu hát trên sân khấu Saarland, hai vợ chồng Bs Hân Phượng góp vui với bài Thiên Duyên Tiền Định, Tường Vi tuy bệnh cũng ráng gân cổร้อง bài Đêm Chôn Dâu Vượt Biển. Cũng như năm nào, Tường Sĩ cũng hát tặng mẹ anh hiện còn ở Việt Nam bài ca Xuân Này Con Không Về.

Tất cả mọi người đều công nhận rằng ban nhạc Phan Khánh chơi thật tuyệt vời.

Chân thành cảm ơn quý bác, anh chị em, các cháu đã không quản khó nhọc đến giúp cho đêm Văn nghệ; đặc biệt cảm ơn các mạnh thường quân, như chị Ngọc Hiếu đã lo quần áo hóa trang cho Ban Văn nghệ; chị Đàm tặng bánh Giò cho Hội bán gây quỹ; chị Bích tặng bánh Tết; chị Ba Diệp tặng bánh Da Lợn; chị Thanasak Quý tặng bánh Cháo Quẩy. Các quầy hàng của chị Lệ Thảo (cũng là một giọng ca của Saarland) với đầy đủ các món đặc sản quê hương; quầy hàng của chị Thanh Ròm với Bánh mì thịt; quầy của chị Vàng và Nhóm Tăng Thân từ Dortmund với món Bánh cuốn và Sương sa hạt lựu để gây quỹ cho học sinh nghèo Bến Tre...

Đêm văn nghệ Hội Xuân năm Mậu Tý 2008 đã được đông đảo bà con xa gần đến ủng hộ; các quầy hàng được chiếu cố tận tình. Nhờ đó, Hội Người Việt TNCS Saarland đã chuyển cho Hội Xây Dựng Tượng Đài TN Hamburg 500€; số còn lại sẽ chuyển đến cơ quan từ thiện để cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt tại Việt Nam.

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tất cả bà con và quan khách đến tham dự. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe và hẹn gặp nhau vào năm tới.

Tường thuật: Võ Thị Tường Vi

Tháng 3.2008

(<http://www.tuongdaihamburg.de.ms>)